

# ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๕๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๓/ว๙๘๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้ปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วย คณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอ ราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ข้าราชการและรถขยะอัดท้าย ให้หน่วยงานของรัฐลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (ลือคสเป็ค) กองบังคับการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดำเนินคดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และส่งสำนวนให้ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบ ไปด้วยเชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยข้าราชการให้หน่วยงานรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่าย ไม่ผ่าน คุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงาน สอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดในพื้นที่ ที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ดังกล่าว

๒. ให้ตรวจสอบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่ ที่ดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว

๓. หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

/ทั้งทางแฟ่ง ทางอาญา....

ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยโดยเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งความเห็นของอำเภอ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดนครพนมทราบ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อจังหวัดนครพนม จะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ฤทธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

๒  
กลุ่มงานกฎหมาย  
เลขรับ 64  
คดีที่คดี 6.1



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
เลขทะเบียน 2778 09 มิ.ย. 2561 เวลา.....  
 ผ.บ.  กง.บ.  กง.กม.  กง.สส.  กง.กจ.

ที่ มท ๐๕๐๔.๒/ว ๕๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

รับที่ 8526

วันที่ 4 มิ.ย. 2561

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปลงได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วยคณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ชายรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐ ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (ล๊อคสเป็ค) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดำเนินคดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยชายรถดูดโคลนให้หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่าย ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ดังกล่าว

๒. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว

๓. หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นของจังหวัดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนก ยัมพรโกวิท)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๓๖

# ทูจริตรถขยะ-รถดูดโคลน เชือด33อปท.

## ลีอกสเปกปั่นราคาคั้นละ7ล.แต่จัดซื้อ17ล. แถมไม่ได้มาตรฐาน-บก.ปปป.แกะรอยงูปี

ตำรวจ บก.ปปป.ประหม่เครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ เอาผิดขบวนการฮั้วประมูลรถขยะ-รถดูดโคลน  
ครั้งใหญ่ ลีอกสเปกขายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ★ มีต่อหน้า 13

ทูจริตรถขยะ ☆ ต่อจากหน้า 1 บก.ปปป.ขยายผล พบข้อมูลการโหมเงินหลายพื้นที่ (อปท.) พบควมผิดแล้ว 33 อปท. ส่ง ป.ป.ช.ดำเนินการ ที่ห้องประชุม บก.ปปป. ชั้น 4 ศูนย์ราชการ แล้วบางส่วน แลเหตุติกรวมสุดสแต็ปเเทมคั้นละ 7 อคาบปี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 เม.ย. พล.ต.ต. สันบาท ผ่าห้เตอแฉัดซื้อ-จัดจ้าง จบที่ราคา 17- 10 ล้านบาท เรื่องแคงเพราะอติลอปบิงปลัด อบต. "โครงการหัดเนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและ "ทรน้อย ชาติเจ็บ เมื่อปี 58 หลังเข้าหัวรั้ง ป.ป.ช. ประพฤติมิชอบในภาครัฐ" หรือทูจริตฮั้วประมูล มี พ.ศ.อ.จักรเม้งสาธร รองบก.ปปป. พล.ต.อ. วราวุธ

สุวรรณี รองบก.ปปป. พร้อมด้วยตัวแทนจาก 10 หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กองทัพอากาศ 1 กรมสรรพากร กรมบัญชี กลาง ตำรวจ บก.ป บก.ปอส. และ บก.ปอท.



หลังการประชุม พล.ต.ต.กมลเมธว่า ที่ ผ่านมา บก.ปปป. พร้อมเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ร่วมกันตรวจสอบการ ฮั้วประมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปแล้ว 2 ลอต โดยลอตที่ 1 ขयरรถดูดโคลนและ รางชะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐ ลักษณะเป็นการ ลีอกสเปก ทั้งนี้ บก.ปปป.ดำเนินการตรวจ 21 อปท. ส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไปแล้ว 20 อปท. เหลืออีก 1 อปท. อยู่ระหว่างดำเนินการ

พัน พ.ศ.อ.จักรกล่าวว่ ในลอตที่ 2 มี 12 อปท.ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ขตานู สุนทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และเมเทบุรี ทั้งหมดมีพฤติ กรรมค้ายอชแรก ขयरรถดูดโคลนให้หน่วยงานรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไปผ่านคูแสมบัค ึ่งยที่กำกับ ทรมทั้งรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐาน คูแสมการรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน บก.ปปป. รวมถึงเตรียมประสานผู้ว่าราชการ

▲ ล้างโกง พล.ต.ต.กมล เมธิษฐราชา บก.ปปป. ให้สัมภาษณ์กรณีพบข้อมูล การทุจริตจัดซื้อรถดูดโคลน-รถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 33 แห่ง ทั่วประเทศ สิ่งเรื่องให้ ป.ป.ช.เอาผิดไปแล้วบางส่วน.

การจับกุมที่มีรายชื่อหมทจจริตฮ้าประมุคมาหรือทุกก็  
กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ในฐานะ  
ผู้เสียหายหลังจากที่คนละท้าวจะเรียกข้าราชการ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาฐาน  
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามม.ร.๘7 ส่วนบริษัทเอกชน  
ที่ร่วมทจจริต จะแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทำสนับสนุนการ  
ฮ้าประมุค พ.ร.บ.ฮ้าประมุค

“สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมการเงิน จะให้  
เจ้าหน้าที่ปปง. เข้าตรวจสอบแต่เดาศาสตร์ระดับหัวหน้า  
นายปาน เต็งตันกรรมการค้าภายในให้ข้อมูล  
ดูคดีความและรายละเอียดท้าย ราคาเต็มทุกจากโรงงาน  
ราคาประมาณคั้นละ 7 ล้านบาท บวกกำไรและภาษี  
ที่สำนักงานนำเข้ามาขายอยู่ที่ประมาณคั้นละ ๑๑-  
๑๒ ล้านบาท แต่ขบวนการฮ้าประมุคกลับคั้งราคาขาย  
ไว้ที่ ๑๐ปท. คั้นละ ๑๗-๑๙ ล้านบาท ปกสีการจับกุม  
ขบวนการฮ้าประมุคตรวจสอบได้ยากมากแต่รัฐบาล  
ชุดนี้ให้ความสำคัญในการปราบปรามทจจริต จึงสามารถ  
ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานจนพบ  
พฤติกรรมการกระทำผิดได้อย่างชัดเจน”  
พ.ต.อ.จักรดถ้าว

มีรายงานว่าจุดเริ่มต้นการตรวจสอบการทจจริต  
ฮ้าประมุคงบประมาณ อปท. เริ่มมาจากเหตุการณ์  
คนร้ายจับรถกระบะประกอบยังไ้รอดยงล้นของนาย  
ไพรัตน์ วิวัฒน์เศรษฐ ปัสดี อบต. ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
(ตำแหน่งนายก อบต.นั้น) จนเจ้าตัวบงกเจ็บสาหัสเหตุ  
เกิดเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ก.พ.๕๖ หลังจากนั้น  
ทุกคดีก็กลายเป็นสวนแบบขนานเหตุเกิดจากนาย  
ไพรัตน์ ไปร้อง ป.ป.พ. เรื่องการจัดซื้อรถตู้รถ  
ราคา ๑๗ ล้านบาท ต่อไปไ้หมายทจจริตจากนี้ พ.ต.อ.  
จักรแห่งศาสตร์ รองผบช.ปปป. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง  
ผบช.น. พงศ. บก.ปปป. ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา  
ลงไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขอ อบต. ไทรน้อย  
กระทรวงมหาดไทยการทจจริตของ อปท. ในหลาย  
พื้นที่จังหวัด